



ที่ ศธ 04025/ 38๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

๖ กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ จำนวน 1 ชุด
2. แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. แบบสมัครขอรับการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองฯ จำนวน 1 แผ่น

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
จัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คน
พิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษา
ว่าเป็นคนพิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ในการนี้ สำหรับการดำเนินงานตามประกาศดังกล่าว กรณีสถานศึกษาที่มีบุคลากรรับผิดชอบงาน
การศึกษาพิเศษและผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองให้ดำเนินการได้เลย สำหรับสถานศึกษาที่ไม่มี
บุคลากรรับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษและยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรอง จำเป็นต้อง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรอง เพื่อให้การดำเนินงาน
การศึกษาพิเศษเป็นไปตามเจตนารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอให้
สถานศึกษาที่ไม่มีบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรอง ได้ส่งแบบสมัครขอรับการอบรม
หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรอง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในส่วนรายละเอียดการอบรมวันเวลาสถานที่ จะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชายฉันท์ มานีอ)

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

โทร. 0-4324-6663-5 ต่อ 212

<http://www.kkzon1.go.th>

ผู้ประสานงาน: วราวุธ ปัทมาพงษ์ 081-054-7070